

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. ดัชนีราคาสินค้าเกษตรพย.ลด 'ยางพารา-ไก่-ไข่-กุ้ง' ร่วงหมด	แนวหน้า
๒. เกาะขาวเกษตร	เดลินิวส์
๓. ชลบุรีมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	สยามรัฐ
๔. สหกรณ์นครปฐมยื่นเนื่อหมูได้มาตรฐาน เลี้ยงในฟาร์มมีระบบถูกหลักอนามัยโลก	เดลินิวส์
๕. พิษณุโลกสนองพระราชดำริพัฒนาอาชีพเกษตรกรเขื่อนแควน้อยฯ ยึดหลักสหกรณ์เพิ่มคุณภาพชีวิต	สยามรัฐ
๖. พระราชทานพันธุ์ข้าว	เดลินิวส์
๗. กรมพัฒนาที่ดินชูแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาดิน	เดลินิวส์
๘. ส่งออกข้าวปี ๕๘ ยังรุ่งลุ่น ๑๐ ล้านตัน	คม ชัด ลึก
๙. ยางเหนือ ไม้จ้อ๕เสื่อ-ส่งออกเองประเดิม ๘๐ ตันขายตรงจีน วอนรัฐตั้งโรง.	มติชน
๑๐. ไก่ไทยตีปีกตลาดโลกอ้าแขนรับ	โพสต์ทูเดย์
๑๑. สภาเกษตรกรขง ๗ กม.ปฏิรูป	มติชน
๑๒. ชาวนารวมตัวขอน้ำขป.รับปากจ่ายถึงปีใหม่	มติชน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรพย.ลด 'ยางพารา-ไก่-ไข่-กุ้ง'ร่วงหมด

นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพฑูถย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนปี 2556 ลดลงร้อยละ 8.30 สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม โดยยางพาราลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ไก่เนื้อและไข่ไก่ลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น กุ้งขาวแวนนาไมลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับคุณภาพไม่ค่อยดี สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาดโลกมีมากขึ้น สับปะรดโรงงานสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสุกรสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงเช่นเดียวกัน

ขณะที่ เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม

ปี 2557 พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงเล็กน้อย โดยลดลง ร้อยละ 0.98 สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM สูงขึ้น ประกอบกับมีฝนตกในแหล่งผลิตสำคัญทางภาคใต้ สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูป ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2557 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557.....○ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในงานสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 "ปฏิรูปเกษตรไทย ในยุคดิจิทัล" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.....○ นายปริญญา เห่งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการขายและบันเทิง งานมหกรรม ปี 58 ภายใต้ชื่อ "๑๑ ปี สหกรณ์ไทย รวมหัวใจ

ปวงประชา ใช้กันอย่างรู้คุณค่า กล้วยฟองของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ.....○ นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการค้าเน้นการค้าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาของภาคการประมง เช่น เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมงกรมเจ้าท่า การจดทะเบียนเรือประมงกรมเจ้าท่า การจดทะเบียนเรือประมงกรมเจ้าท่า การตรวจสอบติดตามตามกฎหมายประมง การตรวจสอบติดตั้ง VMS บนเรือประมงนอกน่านน้ำ ที่จำเป็นของแหล่งที่มาของการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง การแก้ไขปัญหาด้านแรงงานประมง และกวดขันให้มีสัญญาจ้างระหว่างเจ้าของเรือกับแรงงานบนเรือ.....○

"คิด ทางไทย"

ชลบุรีมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์ สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗ **ชลบุรี :** นายประทีป หนูวรรณระ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จาก การที่รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส ชี้นะแนวทางดำเนินชีวิตแก่พสก นิกรชาวไทยมาใช้เป็นแนวทางในการ บริหารประเทศ ซึ่งแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนทุกระดับ โดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความพอดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความมีเหตุผล การตัดสินใจหรือกระทำการต้องเป็น ไปอย่างมีเหตุผล นำไปสู่ “ชีวิตอยู่ เย็น สังคมเป็นสุข” โดยกรมส่งเสริม สหกรณ์ ได้กำหนดแผนการส่งเสริม ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น แนวทางในการดำเนินงาน ดังนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร บึงบประมาณ 2558

นายประทีป กล่าวว่า การจัด ประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้ง กล่าว ได้มีการประสานแลกเปลี่ยน ความรู้การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างได้ผลดี มีการเชื่อมโยง เครือข่ายการดำเนินการกันอย่างใกล้ ชิด เกิดประโยชน์แก่องค์กรและ สมาชิก โดยในระหว่างบึงบประมาณ พ.ศ.2551-2558 มีผลการปฏิบัติแล้ว ในสหกรณ์ 6 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง มีสมาชิกร่วมโครงการจำนวน 540 คน ทั้งนี้ ยังได้มอบเงินอุดหนุน ให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองใหญ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัด ญาณฯ จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนา นา ป่า กลุ่มเกษตรกรทำไร่เกษตรสุวรรณ และกลุ่มเกษตรกรทำไร่บางละมุง เพื่อ นำไปใช้ในกิจกรรมโครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

สหกรณ์นครปฐมยันเนื้อหมูได้มาตรฐาน เลี้ยงในฟาร์มมีระบบถูกหลักอนามัยบริโภค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการส่งต่อเรื่อง “ระงับคิดเชื้อโรค...หากบริโภคเนื้อหมูและคอหมูย่างที่ไม่สะอาด” ผ่านแอปพลิเคชันไลน์จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อความเก่าที่ส่งต่อ ๆ กันทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ปี 2551 หรือเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันจากการรายงานของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมในพื้นที่จนครบปฐม ที่ถูกพาดพิงในข้อความและจังหวัดต่าง ๆ พบว่าโรงฆ่าสุกรทั้งหมด 700 กว่าแห่งทั่ว

ประเทศยังคงดำเนินการอยู่ตามมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของนายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อุษยามว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกกฎหมายและได้มาตรฐานสุขอนามัยสะอาด ปลอดภัย โดยต้องมีพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ที่คอยตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการฆ่าสุกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รับนโยบายมาปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย

มีหน้าที่ดูแลให้โรงเชือด ทั้งในส่วนของสุกรและไก่เนื้อทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดได้ทำการตรวจสอบทุกโรงเชือดอยู่เป็นประจำ แต่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตรวจตราโรงเชือดเดือนที่ไม่ได้มาตรฐานและขอความร่วมมือหากพบเห็นการลักลอบเชือดสุกรเถื่อน โดยไม่มีอาญาบัตรสามารถแจ้งเบาะแสดกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ได้ทันทีทั้งเสนอแนะให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่เก่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจมากขึ้น

ด้านนายสมคิด เรืองวิไลทรัพย์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูนครปฐม ยืนยันว่า การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันเป็นการเลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์มีระบบป้องกันโรคสุกรได้อย่างรัดกุม ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคเนื้อหมูของไทย ขณะเดียวกันกระบวนการแปรรูปเนื้อสุกรในปัจจุบันจะใช้โรงฆ่าสัตว์มาตรฐานสากลของกรมปศุสัตว์เป็นหลักซึ่งสะอาด ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภคแน่นอน.

■ พิษณุโลกสนองพระราชดำริพัฒนาอาชีพเกษตรกรเชื่อมแควน้อยฯ

ยึดหลักสหกรณ์เพิ่มคุณภาพชีวิต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือก 3 สหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อมแควน้อยบำรุงแดน ระดมความคิดจัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพ พร้อมนำหลักสหกรณ์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่

พิษณุโลก : ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โครงการเชื่อมแควน้อยบำรุงแดน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง ประกอบด้วย อำเภอวัด

โบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอเมืองและอำเภอบางกระทุ่ม โครงการเชื่อมแควน้อยบำรุงแดน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำกว่า 800,000 ไร่ สามารถอำนวยประโยชน์นานับประการให้แก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ด้วยระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้รู้จักการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม รวมกันซื้อ รวมกันขาย และ

ใช้รูปแบบบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมแควน้อยบำรุงแดน เพื่อให้ราษฎรมีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ได้อภิปรายร่วมกันหาแนวทางดำเนินกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีสหกรณ์ในพื้นที่เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกและชุมชนอย่างทั่วถึง ทำให้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ซึ่ง

เป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

ด้าน นางอาทิตย์ยา สนประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้คัดเลือกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ คือ 1.สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จำกัด เขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ 2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทอกลง จำกัด เขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และ 3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำด้วน จำกัด เขตพื้นที่อำเภอวังทอง เพื่อดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งด้วยวิธีการสหกรณ์ต่อไป

๒๖ ● พระราชทานพันธุ์ข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประดิษฐ์ อารย์โพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญกอง
ราชเลขาการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำพันธุ์ข้าวพระราชทาน
เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีอันจะ
ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่ดีขึ้น เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 40 ตัน ไร่ปลูกในพื้นที่
2,000 ไร่ ดังนี้ อำเภอเมืองชัยนาท เกษตรกร 19 ราย พื้นที่เพาะปลูก 161 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์
8,220 กิโลกรัม อำเภอมโนรมย์ 47 ราย พื้นที่เพาะปลูก 463 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 9,260 กิโลกรัม
อำเภอสรรพยา เกษตรกร 17 ราย พื้นที่เพาะปลูก 145 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 2,910 กิโลกรัม
อำเภอหันคา เกษตรกร 25 ราย พื้นที่เพาะปลูก 248 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 4,960 กิโลกรัม อำเภอ
เนินขาม เกษตรกร 30 ราย พื้นที่เพาะปลูก 110 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 2,200 กิโลกรัม อำเภอ
สรรคบุรี เกษตรกร 95 ราย พื้นที่เพาะปลูก 873 ไร่ จำนวนเมล็ดพันธุ์ 17,480 กิโลกรัม

ดินดำ น้ำดี

ปีศาจกลงไปด้วยความสำเร็จสำหรับงานเฉลิมฉลองวันดินโลก และปีดินสากล ปี 2558 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และคณะผู้แทนถาวรรัฐสภาฯประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดขึ้น



เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

กรมพัฒนาที่ดินชูแนวพระราชดำริ

24

เป็นงานอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับแต่องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็นปีดินสากล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯแทนพระองค์ร่วมงาน



คณะเจ้าหน้าที่ไทยในทีประชุม

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่กรมพัฒนาที่ดินนำไปจัดแสดง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของดิน การอนุรักษ์ฟื้นฟูดินในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย

แก้ปัญหาดิน

กับกรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุมดินโลก เมื่อปี 2546 ที่กรุงเทพมหานคร และรับทราบถึงพระปรีชาสามารถ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงศึกษาค้นคว้าการจัดการดินเพื่อให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดี และในวันที่ 16 เมษายน 2558 คณะผู้บริหารสหภาพฯ ได้เฝ้าชูละออของฐิติพระบาท ขอบเกล้าขุดกระท่อมถวายเป็นราชวัก “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

และขอพระราชทานให้วันที่ 6 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นวันดินโลก ด้วยพระจักร์ถึงพระวิชัยทัศน พระราชดำริและพระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้นำและทรงงานในการแก้ไขปัญหา ดินเสื่อมโทรมขาดคุณภาพให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบ



โดยการนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการ เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาคันทรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ดินทรายให้มีความสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาสระบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้การจัดการดิน น้ำ และพืชอย่างถูกต้องยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่แสดงถึงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หนองจุกเป็นแหล่งผลิตข้าวชาวดอกมะลิ 106 ที่สำคัญของประเทศ และการดำเนินงานของหมอดินอาสา ผู้นำหลักวิชาการสู่การปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดตั้งวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม เกิดจากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ ไอยูเอสเอส ได้ร่วม

พิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิตเพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาเรียนรู้ และนำผลสำเร็จจากงานพัฒนา ดินดินและการเกษตรกรรมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 68 ได้มีมติรับรองให้วันที่ 6 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็นปีดินสากล ซึ่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการจัดงานเฉลิมฉลองที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และสำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

และในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ก็จะได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

ส่งออกข้าวปี 8 ยังรุ่งลู่ขนาดล้นตัน

เอกชนล้นส่งออกข้าวไทยปีนี้แตะ 11 ล้านตัน แยมปีหน้าการแข่งขันยังรุนแรง คาดส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน และรัฐปรับแผนระบายข้าวให้เร็วขึ้น ตรงกับความต้องการตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปีนี้ น่าจะได้เกือบ 11 ล้านตัน โดยล่าสุดส่งออกไปแล้วรวมประมาณ 10.2 ล้านตัน ซึ่งไทยส่งออกได้มากเนื่องจากราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าไทย ส่วนเป้าหมายในปีหน้า น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัน เนื่องจากการแข่งขันยังมีความรุนแรง

รายงานข่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐรอบ 4 จำนวน 3.9 แสนตัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีภาคเอกชนยื่นขอเสนอราคา 34 ราย โดยข้าวที่นำออกประมูลครั้งนี้ เป็นข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียว 10% และปลายข้าวเอวันเลิศ ในโครงการรับจำนำปี 2554/2555, นาปรัง 2555 และ 2555/2556

นายชูเกียรติ กล่าวว่า การเปิดระบายข้าวในรอบนี้ค่อนข้างตึงเครียด เนื่องจากขณะนี้มีความต้องการข้าวเก่ามากขึ้นในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และตรุษจีน โดยมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดแอฟริกา และตลาดในประเทศ ส่งผลให้ราคาข้าวเก่าในตลาดสูงขึ้นกว่าข้าวใหม่ โดยราคาข้าวเก่าขยับขึ้นมาที่ราคา 13,500 บาทต่อตัน ส่วนข้าวใหม่อยู่ที่ 12,600 บาทต่อตัน และหลังจากนี้คาดว่าจะรัฐบาลน่าจะเปิดประมูลขายข้าวได้อีก 1 รอบ

อย่างไรก็ตาม ในปีหน้านโยบายการระบายข้าวรัฐจะต้องปรับปรุง โดยทำให้วิธีการรวดเร็วขึ้นทันกับความต้องการของตลาดเพื่อไม่ให้เสียโอกาสการขาย โดยหากตลาดต้องการข้าวชนิดใดก็ให้เปิดประมูลขายข้าวชนิดนั้น นอกจากนี้ ต้องแยกแยะข้าวให้มีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างข้าวคุณภาพดีและข้าวเสีย ซึ่งหากเป็นข้าวเสียจะต้องทำสายออกจากกระบอกเพื่อให้ตลาดรับรู้ปริมาณข้าวในสต็อกที่ลดลงซึ่งจะทำให้มีผลต่อราคาข้าวในตลาดที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้

'ยางเหนียว'ไม่จ้อ5เสือ-ส่งออกเอง

●ประเดิม80ตันขายตรงจีน-วอนรัฐตั้งร่ง.

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางสมาคมยางพารา ได้ดำเนินการส่งออกยางพาราครั้งแรก โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราจำนวน 80 ตัน แยกเป็นยางแท่ง STR 20 จำนวน 50 ตัน และยางเครป จำนวน 30 ตัน ซึ่งเป้าหมายการส่งออกในครั้งนี้ไปที่ประเทศจีนตอนใต้ สมาคมฯส่งโดยทางเรือ คือ นำส่งให้กับทางผู้ประกอบการของจีน ณ ท่าเรือเซียงแสน ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการส่งออก ไม่ต้องแบกรับภาระไปถึงประเทศจีน เนื่องจากส่งจนถึงผู้ประกอบการลงท่าเรือเซียงแสน จ.เซียงราย ก็เสร็จสิ้นแล้ว โดยราคายางพาราส่งออกอยู่ที่ STR 20 จำหน่ายได้ราคาโลกกรัมละ 48 บาท ยางเครป จำหน่ายได้ราคาโลกกรัมละ 30 บาท ระยะทางการขนส่งก็ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ เป็นผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในระยะยาวอย่างมาก และสิ่งนี้คือความหวังของเกษตรกรอย่างมาก

นายสายกล่าวต่อว่า มาตรการและแนวทางการส่งออกยางพาราดังกล่าว เป็นผลดีต่อสมาคมฯ และ

เกษตรกร คือ จะช่วยกระตุ้นราคายางพาราให้สูงขึ้น เนื่องจากสถาบันเกษตรกรสามารถส่งออกได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งกลไกทางธุรกิจของ 5 เสือที่ผูกขาดการส่งออกยางพาราเหมือนที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีโอกาสด้านการตลาดมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมฯต้องการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเร่งด่วนและในระยะยาวคือ การสนับสนุนและการจัดงบประมาณลงทุนด้านการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา คือ โรงงานอัดยางแท่ง STR 20 และโรงงานทำยางเครป โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราในภาคเหนือและทั่วประเทศในระยะยาวต่อไปในอนาคต เนื่องจากหากนำยางพาราในภาคเหนือแปรรูปในภาคกลางคือภาคตะวันออก เพื่อทำยางแท่ง STR 20 และยางเครป สถาบันเกษตรกรจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการแปรรูปก็โลกกรัมละ 12-15 บาท หากมีโรงงานแปรรูปยางพาราดังกล่าวในภาคเหนือ จะช่วยลดต้นทุน และเกษตรกรจะได้มีโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าของยางพาราได้อย่างยั่งยืนต่อไป



ไก่ไทยตีปีก ตลาดโลกอา้าแขนรับ

ตลาดการส่งออกไก่ของไทยเริ่มมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เมื่อหลายประเทศกลับมาอา้าแขนรับไก่ไทยอีกครั้ง หลังเคยหยุดไปหลายปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของไข้หวัดนก

ศีกฤทธิ อาริปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกไก่รวม 5.6 แสนตัน มูลค่า 7.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 6-7% จากปี 2556 เนื่องจากญี่ปุ่นเปิดตลาดนำเข้าไก่สดให้ไทย ซึ่งปีนี้ไทยส่งออกไก่สดไปญี่ปุ่น 5 หมื่นตัน ส่วนปีกหน้าคั่งปีกหนวยส่งออก 6.2 แสนตัน เนื่องจากทุกตลาดมีกรรมเติบโตที่ดี หลายประเทศนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะส่งออกไปญี่ปุ่นเพิ่มเป็น 8-9 หมื่นตัน ซึ่งญี่ปุ่นเป็นตลาดนำเข้าไก่ที่ใหญ่มาก หรือคิดเป็น 8 แสนตัน ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศบราซิล และไทยจะพยายามเพิ่มการส่งออกไปญี่ปุ่นเป็น 2 แสนตันในอนาคต

นอกจากญี่ปุ่นแล้ว ยังมีตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ที่แนวโน้มการส่งออกจะดีขึ้นในปีกหน้า แม้ว่าปีนี้การส่งออกไปมาเลเซียจะลดเหลือประมาณ 1 หมื่นตัน เพราะราคาไก่ไทยแพงขึ้น และมาเลเซียผลิตไก่เองเพิ่มขึ้น แต่ล่าสุดมาเลเซียได้มาตรวจโรงงานของไทย และอนุมัติให้อีก 1 แห่งสามารถส่งออกไปมาเลเซียได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเทศที่ยังไม่อนุมัตินำเข้าจากไทย เช่น เกาหลีใต้ ที่เดิมเคยนำเข้าไก่สด 4 หมื่นตัน แต่หลังไข้หวัดนกระบาดได้นำเข้าเฉพาะไก่ปรุงสุก 1.4-1.5 หมื่นตัน ขณะที่สิงคโปร์ยังอนุญาตนำเข้าไก่เป็นรายบริษัท และจำกัดพื้นที่

“เกือบทุกประเทศที่เคยนำเข้าสินค้าจากไทย และระงับการนำเข้า ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดให้ไก่ไทย



**ยอดส่งออก
ไก่ไทย**

	ม.ค.-ก.ย. 2556		ม.ค.-ก.ย. 2557	
	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
● ไก่สด	69,121	4,323	101,868	5,772
■ ไก่ปรุงสุกและกึ่งสำเร็จรูป	317,218	28,782	311,433	30,502
รวม	386,339	33,105	413,301	36,274

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก

โศภิตการพิภ

อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เหลือเพียงบางประเทศที่ยังเข้มงวด แต่ไทยก็พยายามเจรจาให้เปิดตลาดใหม่อีกครั้ง"

ด้านอินโดนีเซียที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ ไทยยังไม่ได้ส่งออกไก่เข้าไป เนื่องจากคนอินโดนีเซียนิยมบริโภคไก่ตัวเล็กขนาดประมาณ 1.4-1.5 กิโลกรัม ขณะที่ไก่ไทยมีขนาดประมาณ 2.4-2.5 กิโลกรัม หากต้องผลิตสินค้าในขนาดที่เล็กลงจะทำให้ต้นทุนต่อตัวแพงและไม่คุ้มค่าอาหาร เพราะเป็นไก่คนละพันธุ์

สำหรับปัจจัยเสี่ยงในปี 2558 ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทย ได้แก่ ปัญหาค่าเงินของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะของประเทศรัสเซียและญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการต่อรองราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ส่งออกไทยจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินต้นทุนการผลิตให้ดี และประเมิน

คู่แข่งในตลาดว่าจำหน่ายสินค้าในราคาเท่าไร ขณะเดียวกัน ต้องรักษาคุณภาพ สุขอนามัย ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตภายในโรงงาน รวมถึงติดตามสถานการณ์ใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น เวียดนาม กัมพูชา และลาว ซึ่งบางประเทศยังมีการระบาคอยู่

ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตไก่ไทยมากนัก เพราะประเทศเพื่อนบ้านเกือบทุกประเทศมีการผลิตภายในประเทศอยู่แล้ว ด้านการออกไปลงทุนในอาเซียนก็ยังมีไม่มาก ยกเว้นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะตลาดในบางประเทศยังมีการบริโภคไม่มาก และหลายประเทศยังมีปัญหาเรื่องโรคระบาคอยู่ ผู้ประกอบการไทยจึงยังเน้นการทำธุรกิจในเมืองไทย และส่งออกมากกว่า ■

สภาเกษตรกรชง 7 กม.ปฏิรูป

¹⁹ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สภาเกษตรกรจังหวัดจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปเกษตรกรที่ยั่งยืน ที่อิมแพคเมืองทองธานี โดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปภาคเกษตร" ว่า เกษตรกรมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในหลายมิติทั้งรายได้ สิทธิ โอกาส อำนาจ เช่น เกษตรกรถือครองที่ดินการทำกินมานาน แต่ต่อมารัฐออกกฎหมายมา 1 ฉบับ กลายเป็นว่าเกษตรกรบุกรุกที่ดินที่ตนเองถือครองมานาน ซึ่งกรณีนี้เรียกว่าเกษตรกรบุกรุก หรือรัฐเข้ามาลิดรอนสิทธิเกษตรกร ดังนั้น เราจึงควรจะมีการปฏิรูปโดยเฉพาะในแง่การเมือง ซึ่งการปฏิรูปจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญต่อไป ซึ่งทุกคนต้องการที่จะเป็นประชาธิปไตย แต่ต้องเข้าใจว่าไม่มีการปกครองแบบใดที่สมบูรณ์แบบ ประชาธิปไตยเป็นเพียงรูปแบบการปกครอง

ที่มีช่องโหว่น้อยที่สุด

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปเกษตรกร พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างที่ยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร โดยเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 7 ฉบับ แบ่งเป็น พ.ร.บ.การจัดการสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ... ให้มีคณะกรรมการและมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกร พร้อมกรอบบริหาร 1 ฉบับ, พ.ร.บ.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทำกิน 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยภาษีที่ดินและอัตราก้าวหน้า พ.ศ. พ.ร.บ.จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ. ... เป็นต้น พ.ร.บ.การยาง 1 ฉบับ และ พ.ร.บ.เกษตรกรมัยยั่งยืน 1 ฉบับ และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านลับประวัติ 1 ฉบับ



ปฏิรูปเกษตรกร - นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ "ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปภาคเกษตร" ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี เรื่อง "สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคเกษตรที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 23 ธันวาคม



๑๑

ชาวนารวมตัวขอ ชป.รับปากจ่ายถึงปีใหม่

ชรวนจาก อ.ดอนเจดีย์ สามชุก และศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กว่า 100 คน รวมตัวเดินทางเข้าพบ นายประภัตร โพธสุธน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสหกรณ์ ที่บ้านเรือนไทย หมู่ 1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ หลังได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำทำนา โดยเฉพาะชาวนาที่ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำอำเภอสสามชุก และคลองมะขามเฒ่า อุทง ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกหลายพันไร่ได้รับผลกระทบในขณะนี้

นายประภัตรกล่าว ว่าขณะนี้ชาวนาได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนกินพื้นที่หลายพันไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนา อ.ดอนเจดีย์ สามชุก และศรีประจันต์ จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยชี้แจงรายละเอียดให้กับชาวนาได้ฟังว่าเส้นทางแก้ไขอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และจะเดินทางไปดูให้เห็นกับตาว่าประตูน้ำชัยนาทมีน้ำแค่ไหนปล่อยให้ช่วยประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ได้ปริมาณเท่าไร อย่างไรก็ตามได้รับสัญญาณที่ชี้ว่าจะมีการยกประตูปล่อยน้ำมาช่วยชาวนาจึงถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ซึ่งชาวนาก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ระดับหนึ่ง ส่วนปริมาณน้ำอาจถูกส่งมาช่วยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหลังจากนี้

ขณะที่นายทรงศักดิ์ สมคน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 รับปากกับประชาชนที่เข้าร่วมตัวในครั้งนี้ว่าจะมีการยกบานปล่อยน้ำให้ชาวนาและสามารถจ่ายน้ำได้วันละ 7 คิว จนถึงวันที่ 5 มกราคมเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำทำนาในขณะนี้

เสถียร ท้วมจันทร์